



ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง การจดทะเบียนรถที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้รับแจ้งจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าได้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกา ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลักษณะต่างๆ ดังนี้

1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2538
2. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2538
3. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2538

จากผลของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นเหตุให้ ผู้ผลิตและผู้นำเข้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์เก่านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีขนาดหรือลักษณะรถตามที่กำหนด ต้องขอรับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนการผลิตหรือนำเข้าและต้องผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้ขอความร่วมมือกรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบการจดทะเบียนดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตรากฎหมายควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็เพื่อลดมลพิษในอากาศที่เกิดจากเครื่องยนต์ เป็นการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตรวจสอบสภาพรถและนโยบายของกรมการขนส่งทางบกสมควรที่จะกำหนดให้รถที่อยู่ในข่ายควบคุมต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนรับจดทะเบียน แต่เนื่องด้วยปัจจุบันมีรถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์เก่านำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากที่ประชาชนครอบครองอยู่ไม่ได้จดทะเบียน รวมทั้งรถที่นำเข้าเพื่อนำมาใช้งานเองโดยผู้นำเข้า

รายย่อย หากจะควบคุมการดำเนินการทางทะเบียนรถในกรณีดังกล่าวอย่างกะทันหัน อาจจะทำให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป

ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของรถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วน
อุปกรณ์เก่าและรถที่นำเข้า (รายย่อย) เพื่อนำมาใช้งานเอง มิใช่เป็นการนำเข้าเพื่อการค้าหรือหากำไร กรมการ
ขนส่งทางบกจึงกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของรถดังกล่าวที่ประสงค์จะจดทะเบียน ให้นำรถไปขอดำเนินการ
ทางทะเบียน ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
31 สิงหาคม 2538 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว รถที่อยู่ในข่ายควบคุมต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมซึ่งเจ้าของรถประสงค์จะจดทะเบียน ต้องผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมก่อนด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

(ลงชื่อ) **ประดัง ปรีชญากร**
(นายประดัง ปรีชญากร)
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก